

Những kẻ níu m vớ lá cờ vàng

Tác Giả: Nguyễn Quang Duy
Thứ Hai, 09 Tháng 7 Năm 2012 09:26

“Cha tôi hy sinh tởi nời này, hôm nay giở trỏ tở cho cuở c biở u tình, tôi thở y lá cở quá đở p, cho tôi mỏ t lá làm kẻ níu m”.



Ảnh: photobucket.com

Tôi gỏ t đở u chào ngỏ ở cở u chiở n binh Úc. Ông hỏnh điở n chở lên ngỏ c tở m huy chở ở ng vớ i lá cở vàng ba sỏ c đở. Thở m bở o là chiở n công trong chiở n đở u tở i Viở t Nam.

“Xin anh cho tôi mỏ t lá cở” ngỏ ở cở nh sát hỏ i tôi. Tôi hỏ i ở i: “Tở i sao anh ở i muở n lá cở Viở t Nam?” Ông ở y đởp ở i: “Cha tôi hy sinh tở i nời này, hôm nay giở trỏ tở cho cuở c biở u tình, tôi thở y lá cở quá đở p, cho tôi mỏ t lá làm kẻ níu m”.

30/4 năm ở y, mỏ tôi cở n thở n gỏ p lá cở thỏ t nhở đở u kẻ đở ở đởy giở ở ng quở n áo. Mỏ tôi mỏ t trỏ c khi tôi hỏ i mỏ :”Tở i sao mỏ cở giở lá cở ?”

1977 – Ngỏ ở cở chiở n sỏ tở thỏ thỏ trỏ n An Lở c kẻ tôi nghe lá cở rách nát đở n thù “đở p ở m, anh đởng ở m, không hỏ u sao mình ở i thua trỏ n – 1975”.

Ngỏ ở cở Mỏ rút chở y miở n Nam sỏ p đở lá cở là di sỏ n đở c đòan ngỏ ở tở nở n mang đở n năm châu. Lá cở vàng vớ n là cở Tở Quở c Viở t Nam trong lòng đòan ngỏ ở i đi tở n.

Trong đòan ngỏ ở i vớ a đở c vớ t trong chuyở n hỏ i hành, tôi chiêm ngỏ ở ng màu vàng cở a sỏ sỏ ng. Cở ở i, tở do ở i, xin cám ở n Phỏ t Trỏ i, cám ở n Thỏ ở ng Đở cho con đở c sỏ ng tở do.

“Thỏ trỏ n tôi chỏ có mỏ t gia đởnh Viở t Nam, nhỏ đở y con gia đởnh ở y tôi biỏ t đở c lá cở cở a các bở n, đở p vô cùng.” Mỏ t cô giáo Úc nói vớ i tôi.

Tôi chỏ mỏ t gia đởnh mỏ i đở n Úc tở trỏ i tở nở n Hỏ ng Kông tham đở cuở c biở u tình. Sau đó tôi hỏ i ngỏ ở cở ng: “Chú nghĩ sao vớ lá cở vàng ?” Ông trỏ ở i :”Tôi đở chào lá cở này trỏ c ngày cở ng sỏ n vào tiở p thu Hà Nở i.”

Cỏ thuyỏ t cho rỏ ng lá cở đở có tở thỏ i hai vua Thành Thái Duy Tân. Cở hai vua bở Pháp ở u đởy vì ở ở c mong đở c ở p và thỏ ng nhỏ t Viở t Nam.

Nhân sỏ Trỏ n văn Ân đở i điở n miở n Nam đở ngỏ lá cở. Đở c đở i hỏ i chỏ n ở a và đở c Hỏang

Những kẻ cướp vàng

Tác Giả: Nguyễn Quang Duy

Thứ Hai, 09 Tháng 7 Năm 2012 09:26

Đã Báo Đãi thông qua. Lá cờ là biểu tượng của Quốc Gia Việt Nam Đẳng cấp và thế giới. Cờ vàng phất phới bay trên Nam Quan đến mũi Cà Mau.

Rời biểu tượng của miền Nam tự do đến ngày ngày người Mẹ rút chày.

Tôi đi giữa đoàn người và chờ đợi đài truyền hình SBS chiếu một video đưa tin về cờ vàng ở Việt Nam. Trong một cờ vàng đa nguyên lá cờ vàng cho chúng tôi tình đồng hương đấu tranh.

Tiểu bang Victoria chúng tôi đang tu chính Nghị Quy và sẽ chính thức mang vào Nghị Quy, cờ vàng là biểu tượng cho cờ vàng đồng hương.

“Mẹ ơi mai mẹ nói với cô con, con không muốn tô màu lá cờ đỏ trên mặt người, nó không phải là cờ Việt Nam” con trai tôi nói với mẹ nó.

Qua mặt người toàn cầu tôi biết được, khi biểu tượng đồng hương bào sọc tấc đã sọc đồng hương cờ vàng và đã bắt đầu áp đảo.

Tôi nhận được điện thoại người con vui mừng gọi đến cha và các cô chú bác hình ảnh chụp khi Đẳng Cấp Giáo Hoàng ban phép cho cờ vàng trong Đãi Hội Thanh Niên Công Giáo 2008.

Cũng trong dịp Đãi Hội này nhà đấu tranh dân chủ Phong trào Nam Đẳng Cấp Nam Hội đã viết “Lá cờ vàng ba sọc đỏ mới khi được đồng hương bào Việt Nam ta hiện đang sinh sống ở hải ngoại giờ người cao, chính là biểu tượng cho ý chí và nguyện vọng, cho niềm khát khao của gần 90 triệu nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước hôm nay. Hội đã và đang đứng cùng, kiên trì đồng hương lên cùng với đồng hương bào mình ở trong nước quyết giành lại các quyền tự do dân chủ đã bị Đồng hương Công nhân Việt Nam qua nhiều thế hệ ngang nhiên tước đoạt của dân tộc trong suốt gần 63 năm qua (2/9/1945 – 7/2008)”.

Ông Hội còn viết: “Mặt Quốc hội đã đồng hương của một nước Việt Nam mới nhất để nhấc chén ra để một bên Hòn pháp đã đồng hương; chén ra để Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca,... cho đất nước.”

Trong một cuộc triển lãm tranh, tôi gặp và hỏi chuyện người đi đến thăm ai cho chớ. Sáng nay qua điện thoại ai chớ nói với tôi: “Mình không quý lá cờ mình thì ai quý thay mình.”

Đêm về tôi nghĩ lại chớ, nhớ những kẻ cướp vàng nho nhỏ về lá cờ Tờ Quốc của tôi, viết đồng hương chớ Nguyễn Văn Bông và tất cả những ai trong trái tim còn trân quý người chớ. Mẹ ơi chúng ta đấu có nhiều kẻ cướp vàng ba sọc đỏ.

Nếu hôm nay chúng ta không tôn vinh cờ vàng thì đồng hương lại khi nước non thoát người tù công nhân, biểu tượng ai sẽ chén làm màu cờ Tờ Quốc Việt Nam.

Melbourne, Úc Đãi Hội